

สำเนา

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมอนามัย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย

ตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมอนามัย ได้มีประกาศคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ กรมอนามัย
- ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยแม่และเด็ก) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๖ กรมอนามัย

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกรมอนามัย ได้ดำเนินการประเมินบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย
จำนวน ๒ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จำนวน ๒ รายดังกล่าว ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๖๘๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานภายใน ๙ เดือน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และขยายได้ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่าน
การประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และกรณีผู้ผ่าน
การประเมินบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด ให้ส่งผลงานให้สำนักงาน ก.พ. เป็นเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ในปีงบประมาณนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) อัจฉรา นิธิธิญาสกุล
(นางอัจฉรา นิธิธิญาสกุล)
อธิบดีกรมอนามัย


ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อน
ขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง


สุภัทรา

(นางสาวสุภัทรา หมุนอุดม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรมอนามัย
๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ส่วนราชการ	ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	ชื่อผลงาน	สัดส่วนของผลงาน	ข้อเสนอมุมมองเรื่อง
๑	นางวิมล บ้านพวน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๙ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ กรมอนามัย	เรื่องที่ ๑ รูปแบบการพัฒนาครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ระยะเวลาที่ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน ๑. นายธีรพงษ์ คำพุด ๒. นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ ๓. นางสาวปิยะวดี พิศาลรัตน์คุณ ๔. นางสาวประภัสสร นุชนิยม ๕. นางสาวทิวรรณ พูลเอียด ๖. นางสาวณัฐพัชญ์ กุญแจทอง ๗. นางสาวจันทิรา ททรัพย์อารณ์ เรื่องที่ ๒ ปัจจัยกำหนดสุขภาพและพฤติกรรม สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน ระยะเวลาที่ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน ๑. นางสาวปิยะวดี พิศาลรัตน์คุณ ๒. นางสาวจันทิรา ททรัพย์อารณ์	๘๐% ๓% ๓% ๒.๕๐% ๓% ๓% ๓% ๒.๕๐% ๘๐% ๑๐% ๑๐%	ยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดทำผลงานวิชาการและ การตีพิมพ์เผยแพร่ รายละเอียดเค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิด  https://moph.cc/Xa-W5HbWc สุภัทรา

๑๓

ลำดับ ที่	ชื่อ/ตำแหน่ง/ส่วนราชการ	ประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง	ชื่อผลงาน	สัดส่วนของ ผลงาน	ข้อเสนอฯ เรื่อง
๒	นายมนัส งามเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๕๗ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยแม่และเด็ก) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๖ กรมอนามัย	เรื่องที่ ๑ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล เด็กแรกเกิดถึง ๒ ปี ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน ๑. นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์ ๒. นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์	๘๐% ๑๐% ๑๐%	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ รายละเอียดเค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิด  https://moph.cc/zYldnZbNZ ศุภมาส

ศุภมาส